

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๑ (๘/๒๕๕๙)

วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นิธิ รัชพัลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม		
๑.๑	กรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุมจำนวน ๒๕ ท่าน และลาประชุม จำนวน ๕ ท่าน	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม		
๒.๑	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
๒.๒	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ ๕๑๐ วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ “วาระลับ” (เรื่องพิจารณาทุกท้วง วาระ ๖.๑)	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเชิงนโยบาย		
๓.๑	<p>วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา</p> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นำเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยราชสุดา โดยสรุปได้ดังนี้</p> <p>วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันชั้นนำด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการ และศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประชาคมอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านกาวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตรายการที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้มาตรฐาน และสามารถเป็นแบบอย่างได้</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และองค์กรแห่งการเรียนรู้</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	รับทราบ
๓.๒	<p>รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ผลงานที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ได้แก่</p> <p>๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้อาจารย์หรือนักวิจัยไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจเอกชน (Talent Mobility)</p> <p>๒. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย</p> <p>๓. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ออกสัพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือสิ่งให้ออกจากงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p> <p>๔. การเปลี่ยนรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>๕. การบริหารอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนทุนให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. การพัฒนาสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อสร้างค่านิยม WE MAHDOL และเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่</p> <p>(๑) การกำหนดกรอบระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วย-ศาสตราจารย์ และระดับรองศาสตราจารย์</p> <p>(๒) การกำหนดเกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย</p> <p>(๓) การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานโดยใช้ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์</p> <p>(๔) การพัฒนากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p>	<p>๑. รับทราบ</p> <p>๒. ให้ฝ่ายบริหารปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม และกลับมานำเสนอภายใน ๖-๙ เดือน</p>
๓.๓	<p>คณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย</p> <p>คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒) คณะกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ ๓) คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้ง</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ชุด ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา</p> <p>๒. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางกาวิจัย</p> <p>๓. คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล</p> <p>๔. คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๑. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการทั้ง ๔ ชุดตามที่เสนอ</p> <p>๒. เห็นชอบแต่งตั้งประธานคณะกรรมการดังนี้</p> <p>๒.๑ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางการศึกษา</p> <p>๒.๒ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกำหนดทิศทางกาวิจัย</p> <p>๒.๓ ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล</p> <p>๒.๔ นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล</p> <p>ให้ประธานคณะกรรมการแต่ละชุดเสนอชื่อกรรมการให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา		
๔.๑ แต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการ		
๔.๑.๑	<p>แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๑ กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป</p>
๔.๑.๒	<p>แต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคนใหม่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬารัตนพล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์</p>	<p>อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จุฬารัตนพล ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี</p>
๔.๑.๓	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่แทนรองศาสตราจารย์ ดร.โสภณา ศรีจำปา ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอชื่อรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและการพัฒนา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย</p>	<p>๑. อนุมัติเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ๒. แต่งตั้งคุณหญิงลักขณาจันทร์ เลหาพันธ์ เป็นที่ปรึกษาของสถาบันฯ</p>
๔.๑.๔	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย มหิดลว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๕ ซึ่งให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย ๑. ประธานกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒. กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสามคน ๓. กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความจำเป็นจำนวนไม่เกินสามคน</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้ง ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร งานประจำมหาวิทยาลัย โดยให้ประธานเสนอชื่อกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับฯและให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป</p>
๔.๑.๕	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการชุดใหม่ ทั้งคณะ ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตามรายชื่อที่เสนอ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑</p>
๔.๑.๖	<p>แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามวาระ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทำให้พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯด้วย จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐</p>	<p>อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรมบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐</p>
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร		
๔.๒.๑	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับประชากร การพัฒนานโยบายสุขภาพ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p>
๔.๒.๒	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาวะผู้นำและการอภิบาลระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเสนอหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาวะผู้นำและการอภิบาลระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ)หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อผลิตผู้นำในแก้ไขปัญหาสุขภาพในระดับประชากร ผู้นำในการพัฒนานโยบายสุขภาพ และผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาวะผู้นำและการอภิบาลระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ-ภาคพิเศษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
๔.๒ ขออนุมัติหลักสูตร (ต่อ)		
๔.๒.๓	<p>ขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเสนอหลักการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบพหุสาขาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องโดยตรงต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยในระดับสากล</p>	<p>อนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
๔.๓ ขออนุมัติข้อบังคับ		
๔.๓.๑	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.๒๕๕๘ และมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำแนวทางดังกล่าวมาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินฯ ในระดับต้องปรับปรุงด้วย มหาวิทยาลัยจึงเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... โดยปรับแก้ข้อความในข้อ ๒๐ วรรคสอง และวรรคสาม ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อความตามกฎ ก.พ.อ.</p>	<p>๑. ให้ปรับแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามความเห็นของกรรมการ</p> <p>๒. เห็นสมควรให้มีการทบทวนเรื่องการบริหารงานบุคคลให้เป็นเอกภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้ทุกส่วนงานอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย</p>
๔.๓.๒	<p>(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ.</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยปรับแก้และเพิ่มเติมข้อในคำจำกัดความข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๕ ให้ชัดเจนและครอบคลุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภทให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... และสอดคล้องความตามข้อความในกฎ ก.พ.อ</p>	<p>๑. สภามหาวิทยาลัยยืนยันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการถูกต้องแล้วในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผู้ร้องทุกข์ทั้ง ๒ ราย เพื่อกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ ตามมติเดิมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๗ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙</p> <p>๒. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ว่าการประเมินของคณะกรรมการประเมินของวิทยาลัยนานาชาติที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๒ รายเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการต่อผู้รับการประเมิน</p> <p>๓. อนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติสภาในการประชุมครั้งที่ ๕๐๗ ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ</p> <p>๔. หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนหมดสัญญาจ้างของอาจารย์ผู้ร้องทุกข์ ให้ต่อสัญญาจ้างของผู้ร้องทุกข์ไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น</p>
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่อง		
๕.๑	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีวิทยาลัยนานาชาติ</p> <p>มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕๐๗ วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่องร้องทุกข์ของอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ โดยสภามีมติ “ให้มหาวิทยาลัยเข้าไปตรวจสอบและทบทวนการบรรจุเป็นพนักงานประจำของผู้ร้องทุกข์ และกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานชั่วคราว เป็นพนักงานประจำ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการทั้งสองเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน” มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและประเมินการเปลี่ยนประเภทการจ้างของบุคลากรในวิทยาลัยนานาชาติ แต่เนื่องจากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคำสั่งดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายและมติสภามหาวิทยาลัยหรือไม่ ประกอบกับการดำเนินการเรื่องนี่ยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยจึงขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปจากมติเดิม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม</p>	<p>๑. สภามหาวิทยาลัยยืนยันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการถูกต้องแล้วในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผู้ร้องทุกข์ทั้ง ๒ ราย เพื่อกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ ตามมติเดิมในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๐๗ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙</p> <p>๒. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ ว่าการประเมินของคณะกรรมการประเมินของวิทยาลัยนานาชาติที่ปฏิบัติต่อผู้ร้องทุกข์ ทั้ง ๒ รายเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการต่อผู้รับการประเมิน</p> <p>๓. อนุมัติการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติสภาในการประชุมครั้งที่ ๕๐๗ ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ</p> <p>๔. หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนหมดสัญญาจ้างของอาจารย์ผู้ร้องทุกข์ ให้ต่อสัญญาจ้างของผู้ร้องทุกข์ไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอื่น</p>
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกทั้ง		
๖.๑	<p>ขออนุมัติแต่งตั้ง และยังไม่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ)</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาคุณลักษณะและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอตำแหน่งแล้ว จึงเสนอแต่งตั้งตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๗ ราย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน ๙ ราย (วิธีปกติ จำนวน ๘ ราย และวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ราย) ตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน ๒ ราย และยังไม่แต่งตั้งตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ) จำนวน ๑ ราย และตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน ๒ ราย</p>	<p>อนุมัติ</p>

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทุกทั้ง (ต่อ)		
๖.๒	พิจารณาผลการทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) (วาระลับ) คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการได้พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาตำแหน่งศาสตราจารย์ (ครั้งที่ ๑) ของรองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์แล้ว มีมติยืนยันตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)	ยืนยันผลการพิจารณาตามมติเดิมคือ ผลงานทางวิชาการคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการกำหนดสำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีที่ ๒)
๖.๓	การต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) คณะกรรมการพิจารณาก่อนการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการและต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาก่อนการขอต่อเวลา ตามที่ส่วนงานเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยข้าราชการที่เสนอขอต่อเวลาราชการจาก ๗ ส่วนงาน ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน ๗ ราย และไม่ผ่านการพิจารณาจำนวน ๒ ราย	อนุมัติการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการจำนวน ๗ ราย ตามที่เสนอ
๖.๔	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๕	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๖	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๗	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖	อนุมัติ
๖.๘	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗	อนุมัติ
๖.๙	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๐	วิทยาลัยราชสุดา และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗	อนุมัติ
๖.๑๑	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๒	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๓	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๔	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๕	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖	อนุมัติ
๖.๑๖	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๑๗	คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๘	คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๑๙	คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๒๐	คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๒๑	คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๒๒	คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพิษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง (ต่อ)		
๖.๒๓	คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๒๔	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๒๕	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕	อนุมัติ
๖.๒๖	คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙	อนุมัติ
๖.๒๗	การพิจารณาทบทวนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสถานะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อสั่งเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อนุมัติ
๖.๒๘	<p>ขออนุมัติปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙</p> <p>มหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๗๑ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๐ ราย ปริญญาโท ๕๒ ราย และปริญญาตรี ๙ ราย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรตั้งแต่วันที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และขออนุมัติแก้ไขการได้รับปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ลำดับที่ ๑๓ จากเดิม เกียรตินิยมอันดับ ๒ แก้ไขเป็น ไม่ได้รับเกียรตินิยม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ได้เสนอแล้ว</p>	อนุมัติปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๗๑ ราย และอนุมัติแก้ไขข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ลำดับที่ ๑๓ ตามที่วิทยาลัยศาสนศึกษาเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ		
๗.๑	<p>รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐</p> <p>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการตามมติดังกล่าว โดยได้รวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๐ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ</p>	รับทราบ โดยขอให้มีการแจ้งผลรายงานตามมติสภาฯ ทุกครั้งไม่ว่าจะดำเนินการเสร็จหรือไม่ก็ตาม
๗.๒	<p>การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔ ของส่วนงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ จำนวน ๖๒,๕๓๙,๗๐๐ บาท และเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ อีกจำนวน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p>	รับทราบ
๗.๓	<p>คณะกรรมการแพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีมติรับทราบและรับรองสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดลเรียบร้อยแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๔	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๐ ฉบับ</p> <p>มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา และสำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ของส่วนงานต่างๆ รวมจำนวน ๑๐ ฉบับ โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดอัตราการจัดเก็บและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว</p>	รับทราบ
๗.๕	<p>การดำเนินการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ราย</p> <p>มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน ๔ ราย ดังนี้</p> <p>๑. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีไม่ได้มาปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลายาวเกินกว่าเจ็ดวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๓ ราย</p>	รับทราบ

ระเบียบวาระที่	เรื่องที่เสนอ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ต่อ)		
๗.๕ (ต่อ)	<p>๒. กระทำคามผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ของตนมิให้เสื่อมเสีย และกระทำการใด ๆ อันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จึงลงโทษปลดออกจากงาน จำนวน ๔ ราย</p> <p>๓. กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ระวังรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย และประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ จึงลงโทษงดการเลื่อนเงินเดือนประจำปีในปีที่ถูกลงโทษทางวินัย จำนวน ๑ ราย</p>	
๗.๖	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องรายนามผู้ที่ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์สาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๗ ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นพ.สรโรจ แสงวิเชียร ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) ๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.สมมาตร แก้วโรจน์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ๖. ดร.ซูซาน อลิซาเบธ มาโลน (Dr. Susan Elisabeth Malone) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตร์) ๗. คุณหญิงวรรณมา สิริวัฒนภักดี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ		
๘.๑	<p><u>แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล</u> มหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งคณะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นต้นไป</p>	อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งคณะ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๘.๒	<p>(ร่าง)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. และ (ร่าง)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อาจจะได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวที่กำลังจะออกมา จึงเสนอให้มีการติดตามและศึกษาถึงรายละเอียด ทั้งเตรียมการ ออกระเบียบหรือข้อบังคับฯ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติดังกล่าว</p>	รับทราบ